



รายการ

◆ หน้าแรก

◆ เทคนิคการสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีพร้อมตัวอย่าง

◆ ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูล 501 - ปัจจุบัน)

◆ สถิติเข้าเยี่ยมชม

◆ สถิติเข้าเยี่ยมชม รายวัน

◆ 501 - ปัจจุบัน

◆ สถิติเข้าเยี่ยมชม

◆ สถิติเข้าเยี่ยมชม รายวัน

◆ การติดตั้งโปรแกรมดู

มุลมมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :

วัน/เดือน/ปี ที่มิมติ : / / ถึงวันที่ : / /

เลขที่หนังสือ/ปี : / เช่น นร 0506/ว164 ปี 2553 ให้พิมพ์ 164/2553

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง:

หน้าแสดงผล: แสดงรายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง	วันที่มีมติ
1	การขอชดเชยรายได้ที่สูญเสียจากดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูวิกฤตการณ์การท่องเที่ยวของ บริษัท ทาอากาศยาน ไทย จำกัด (มหาชน)	คค	01/05/2555
2	การดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูวิกฤตการณ์การท่องเที่ยว (การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการขึ้นลงของอากาศยานและที่เก็บอากาศยาน)	คค	30/06/2552
3	การเร่งรัดดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูวิกฤตการณ์การท่องเที่ยว	นร	03/06/2552

หน้าแสดงผล: แสดงรายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง นร วันที่มีมติ 03/06/2552

เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูวิกฤตการณ์การท่องเที่ยว

โครงการเอกสารเพิ่มเติมการติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล คลิต กทม. โทร 02 2809001

[< ย้อนกลับ](#) [ดูเอกสารมติ ครม. คลิกที่นี่ >](#)

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 (เรื่อง ขอเสนอมาตรการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูวิกฤตการณ์การท่องเที่ยว) ให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามเวลาที่กำหนดและรายงานผลการดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ในส่วนของมาตรการทางภาษีให้เร่งรัดดำเนินการ โดย

1. ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานที่ต้องแก้ไข หรือออกประกาศกระทรวงเพื่อรองรับการดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูวิกฤตการณ์การท่องเที่ยว เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลาที่ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552) ออกไป 1 รอบปี นับแต่วันที่กฎหมาย หรือระเบียบของแต่ละหน่วยงานมีผลใช้บังคับ
2. เห็นชอบในหลักการให้มีการชดเชยงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องสูญเสียรายได้อันเนื่องจากการยกเว้น หรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามการดำเนินการในข้อ 1. เช่น การชดเชยรายได้ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวแก่คนต่างด้าวให้แก่กระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล) เป็นต้น โดยให้สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังเร่งรัดการพิจารณารายละเอียดของกรอบวงเงินชดเชย และการผ่อนผันการนำเงินรายได้ส่งรัฐให้แก่กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 (เรื่อง ผลการหารือการยกเว้นค่าธรรมเนียมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการปิดท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) ซึ่งเห็นชอบในหลักการกรอบวงเงินชดเชยงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่ต้องสูญเสียรายได้ไว้แล้วเป็นเงินจำนวน 1,597 ล้านบาทรวมทั้งวงเงินที่ต้องปรับเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรการที่ขยายออกไปอีก 1 รอบปี ทั้งนี้ วงเงินชดเชยดังกล่าวให้มีการชดเชยได้ไม่เกินจำนวนเงินที่หน่วยงานต้องสูญเสียไปจริง